



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังเก็บน้ำดี ณ หอดูดาวฯ สงขลา จำนวน 1 งาน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบถังเก็บน้ำดี ณ หอดูดาวฯ สงขลา จำนวน 1 งาน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่ดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ต้องมีผลงานที่เคยรับจ้างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยอมรับ โดยผลงานที่เคยรับจ้างนั้นต้องเป็นประเภทเดียวกันกับงานจ้างตามประกาศ โดยมีมูลค่างานในวงเงินก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 669,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผลงานต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่กำลังดำเนินการอยู่หรือผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่รับมอบงานดังกล่าว จนถึงวันยื่นซอง ทั้งนี้ สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

6. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP : e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ www.gprocurement.go.th

7. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างด้วยวิธีสอบราคา และหากมีการทำสัญญากับสถาบันฯ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์ กับบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคล หรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับจ่ายกับกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าไม่แสดงบัญชีรายรับจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กรณีผู้ไม่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการยื่นของสอบราคางานจ้างในครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ทรัพย์สิน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยต้องนำเอกสารเพื่อประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเอกสารสอบราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเอกสารสอบราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053121268 ต่อ 272 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวจุลดา ชาวสะอาด)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ